

5.1-7-04

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามผลการประเมินระดับคณะ
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากภาพประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)	คะแนน/ผ่าน
	คะแนน				(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558	

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	1.74 คะแนน	1.74 คะแนน	งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ.ถัย - การส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ - การส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก - การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ - การเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรให้สอดคล้องกับจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเพื่ออาจารย์ประจำจะได้มีเวลาในการทำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ	- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - วางแผนอัตรากำลังของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ระยะสั้นและระยะยาว - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำผลงานวิจัยมากขึ้น	3.00	ผ่าน
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ 10.00	1.25 คะแนน	งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ.ถัย - จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	- วางแผนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	ร้อยละ 10.00	1.00 คะแนน (คิตอาจารย์ 35 คน)
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 6.67	0.56 คะแนน	งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ.ถัย - จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	- ตรวจสอบจำนวนบุคลากรที่มีอายุงานพร้อมที่จะทำผลงานทางวิชาการ - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเพื่อเฝ้าจับตามองอาจารย์ที่จะทำผลงานทางวิชาการ - อบรมให้ความรู้ในการทำผลงานทางวิชาการ - มีการกำหนดเกณฑ์ให้อาจารย์ต้องทำผลงานทาง	ร้อยละ 7.50	0.63 คะแนน (คิตอาจารย์ 35 คน)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้		ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		
		ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)	คะแนน		(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
ตัวบ่งชี้ 1.4	จำนวนนักศึกษาเต็ม เวลา เทียบเท่าต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ 17.92	1.04 คะแนน	งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ.ถ้าย - ควรวางแผนอัตรากำลังของอาจารย์ เพื่อให้ FTES สอดคล้องกับมาตรฐาน	วิชาการให้ส่งผลงานให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อรับคำแนะนำแก้ไข	± ร้อยละ 10	5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 1.5	การบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	4 ข้อ (ไม่เต็ รข้อ 5 และ 6)	3.00 คะแนน	งานแนะแนว บริการ และสวัสดิการ อ.ฐาปนิก - ควรวนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม - ควรมีช่องทางทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า	- คณะกรรมการบริหารคณะผู้ดำเนินงานนักศึกษา ประชุมร่วมกันชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ 1.5 เพื่อวางแผนพัฒนาโดยนำผลการประเมินในภาพรวม ขององค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนที่ ควรวพัฒนา มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ระดับคุณภาพ ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการในรอบที่ผ่านมา ในส่วนของการจัดบริการให้คำปรึกษาทาง วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในขณะนั้น ทาง คณะได้มีการกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและ อาจารย์ในหลักสูตรได้ทำหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนซึ่งได้มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นักศึกษา เพื่อให้ อาจารย์ได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนักศึกษา ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอน การวางแผนการ ลงทะเบียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ นักศึกษา เป็นต้น ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาใน	6 ข้อ	5.00 คะแนน

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557	ชื่อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	(ร่าง) คำเป้าหมาย 2558	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)			คะแนน		

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	<p style="text-align: center;">แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ</p>	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	(ร่าง) คำเป้าหมาย 2558 คณะณน/ฝ่าย
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)			คณะณน	
			<p>และข่าวสารอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนมีการจัดส่ง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่งไปเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดย แจ้งเวียนทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ นักศึกษาทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (facebook) เป็นต้น</p> <p>โครงการ</p> <p>จากกิจกรรมที่ทางคณะได้สนับสนุนมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดการบริหารเพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษา คณะได้จัดการจัดโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับ กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ได้แก่</p> <p>โครงการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย และ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอาจารย์ภายใน คณะ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารได้ให้การ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหาร ประธาน หลีกสูตกร และคณาจารย์ รวมถึงเสนอแนะแนว ทางการใช้ชีวิต ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบรรยายใน</p>		

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)					
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	0 ข้อ	0	งานกิจกรรมนักศึกษา อ.สุาปนิศ - การพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษาควรมีกรอบกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา โดยมี KPI และให้สอดคล้องกับ TQF ทั้ง ๕ ด้าน นโยบาย ๓D และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และควรมีผลกิจกรรมมาวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป	6 ข้อ	5.00 คะแนน	
			- คณะกรรมการบริหารคณะฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา ประชุมร่วมกันชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ 1.6 เพื่อวางแผนพัฒนาโดยนำผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนที่ควรพัฒนา มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการในรอบที่ผ่านมา ซึ่งได้มีงานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรมให้ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ			

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	(ร่าง) คำเป้าหมาย 2558	
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)	คะแนน			ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
			ทั้ง 5 ประการ โดยได้กำหนดเป็นโครงการและ กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งส่งเสริมให้การทำงานเป็นขั้นตอน ตามระบบบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้เกิดการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาเป็นไป อย่างมีคุณภาพ ดังนี้			
			1.สโมสรนักศึกษาต้องทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ในการวางแผน (Plan) จะมีการนำปัญหาอุปสรรคในกิจกรรม ลักษณะเดียวกันในรอบปีที่ผ่านมา มาพิจารณาเพื่อ ปรับแผนและวัตถุประสงค์รวมทั้งประโยชน์ของ โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ			
			2.ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม (Do) ทุกกิจกรรมนั้น สโมสรนักศึกษาต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดทำ โครงการเสนอตามลำดับขั้นตอน และมีการประเมิน ความเสียย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค			
			3.การดำเนินงานโครงการต่างๆเมื่อเรียบร้อยแล้วนั้น สโมสรนักศึกษา จะต้องประเมินผลโครงการหรือ กิจกรรม (Check) และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ตามลำดับขั้น			
			4.นำผลการประเมินโครงการมาปรับปรุง (Act) แผน ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่อไป			

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการผู้ตรวจการกรมและเทคโนโลยี	การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ	กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ทางคณะมุ่งหวังให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้รับถ้วนทั่วราบรื่น ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้รับถ้วนทั่วราบรื่นและยึดถือการตามแผนกิจกรรมที่จัดทำขึ้น ซึ่งทุกกิจกรรมที่ดำเนินการนั้น จะมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ/ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
	(ร่าง) คำเป้าหมาย 2558						
ตัวบ่งชี้ 2.1	6 ข้อ	5	-	-	-	6 ข้อ	5.00 คะแนน
ระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์		คะแนน					
ตัวบ่งชี้ 2.2	กลุ่มวิจัย	4.47	งานวิจัย อ.ทวีชาติ			กลุ่มวิจัย	4.47 คะแนน
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	53,600 บาทต่อคน	คะแนน	- ไม่ค่อยได้รับทุนวิจัยจากภายนอก - จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	- ฝ่ายวิจัยของคณะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้ถึงตัวนักวิจัยโดยตรงมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก - เสนอโครงการบริหารคณะ กำหนดมาตรการให้		53,600 บาทต่อคน	

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี				
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)		คะแนน	การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน	
ตัวบ่งชี้ 2.3	ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 2.00	กลุ่มวิทยุ ร้อยละ 0.33	งานวิจัย อ.ทวิชาติ - ผลงานทางวิชาการมีจำนวนน้อย	อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอย่างน้อยเฉลี่ย 0.5 เรื่องต่อปี	กลุ่มวิทยุ ร้อยละ 2.25	0.38 คะแนน	
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ							
ตัวบ่งชี้ 3.1	การบริการวิชาการแก่สังคม	4 ข้อ (ไม่ได้คำนึงการข้อ 4 และ 5)	3.00 คะแนน	งานบริการวิชาการ อ.จรัญ - ควรมีการประเมินความพึงพอใจตามตัวบ่งชี้ของแผนในภาพรวม	จัดทำแผนบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความพึงพอใจในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ - ประเมินความพึงพอใจตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา - นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม	6 ข้อ	5.00 คะแนน

	<p>ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)</p>	<p>คะแนน</p>	<p>ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557</p>	<p>แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</p>					
<p>องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>6 ข้อ</p>	<p>5.00</p>	<p>งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อ.สุาปนิศ - ควรดำเนินการกิจกรรมให้ไปในตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ</p>					
	<p>6 ข้อ</p>	<p>คะแนน</p>	<p>งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อ.สุาปนิศ - ควรดำเนินการกิจกรรมให้ไปในตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ</p>	<p>6 ข้อ</p>	<p>5.00</p>	<p>- คณะกรรมการบริหารคณะฝ่ายงานพัฒนามหาวิทยาลัยประชุมร่วมกันชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ 4.1 เพื่อวางแผนพัฒนาโดยนำผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในส่วนที่ควรพัฒนา มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีมากกว่าเหมือนตั้งผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา</p> <p>- ทางคณะมีกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสามารถที่จะตอบโจทย์การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยให้มีคณะผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาดูแลกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีฝ่ายปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ มีเลขาฯ การและผู้ช่วยเลขาฯ การ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในแต่ละโครงการ</p> <p>- จัดทำแผน ระบุปฏิทินกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ</p> <p>- กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้</p> <p>- ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จโครงการ</p>	<p>(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ/ ข้อ)</p>	<p>คะแนน/ผ่าน</p>

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี			
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)				คะแนน	
การประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ			<p>ตามวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>- นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีต่อไป</p> <p>- เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน</p>			
ตัวบ่งชี้ 5.1	3 ข้อ (ไม่ได้)	3.00 คะแนน	<p>งานวิจัยและงานส่งเสริมวิชาการฯ (ข้อ 5) อ.ฤทัย งานบุคลากร (ข้อ 6) อ.วิมล</p> <p>- ควรวินัยศึกษาร่วมร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์</p> <p>- กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ควรวินัยเป็นแบบสื่อสารสองทาง</p> <p>- ควรวินัยนำปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล อย่างน้อยครอบครัวบัณฑิตด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>ข้อ 1</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558</p> <p>- ทบทวน SWOT Analysis ผ่านการประชุม ซึ่งเป็น การรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากร รวมถึงการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม</p> <p>- เสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรภายใน คณะฯ</p>	7 ข้อ	5.00 คะแนน

ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	(ร่าง) คำเป้าหมาย 2558	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)	คะแนน		การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ - แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - นำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการคณะฯ - โครงการ/กิจกรรม จะต้องสอดคล้องกับ กลยุทธ์ของคณะฯและสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ข้อ 3 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯและระดับสาขาฯ โดยให้ครอบคลุม ด้านทรัพยากร ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย ภูมิหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล - ประเมินโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยง - กำกับติดตามการประเมินผลความเสี่ยง - จัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลดความเสี่ยง		

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2557		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการชุดสุดท้ายและเทคโนโลยี		ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ ร้อยละ)	คะแนน					
ตัวบ่งชี้ 5.2	3 ข้อ (ไม่ได้ ดำเนินการ ข้อ 2, 4 และ 5)	3.00	งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ.ฤทัย - ระบบและกลไกการกำกับดูแลดำเนินงานคุณภาพ หลักสูตรฯตามการกำกับติดตามคุณภาพ การตรวจสอบ นำไปสู่การนำไปพัฒนา	<p>ข้อ 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ประสบ ความสำเร็จเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่แนว ปฏิบัติที่ดีที่ได้ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด <p>ข้อ 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา ตนเอง - บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละครั้ง - ประเมินบุคลากรโดยให้บุคลากรจัดทำ KM ของ ตนเอง 	6 ข้อ	5.00 คะแนน	
ระบบการประกัน คุณภาพหลักสูตร				<ul style="list-style-type: none"> - ให้แต่ละหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร - แต่ละหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเพื่อตรวจสอบ การดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร - จัดการประชุมเพื่อให้แต่ละหลักสูตรเสนอทรัพยากร ที่ต้องการเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของ หลักสูตร - คณะกรรมการประจำคณะประเมินคุณภาพแต่ละ 			

องค์ประกอบ/ตัวงซึ่ง	ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)	คะแนน/ผ่าน
	ผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)				
องค์ประกอบ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส					
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	5 ข้อ	5.00 คะแนน	-	-	-
องค์ประกอบ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย					
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนา นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร อาสาสมัคร วิทยากร วิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นนักปฏิบัติ (Hands-on)	5 ข้อ	5.00 คะแนน	-	-	-

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558	
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)	คะแนน			ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ/ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education-Training)	5 ข้อ	5.00 คะแนน	-	การดำเนินการ/กิจกรรม/โครงการ	5 ข้อ	5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา	5 ข้อ	5.00 คะแนน	-		5 ข้อ	5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น	ร้อยละ 33.33	5.00 คะแนน	-		ร้อยละ 30.00	5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.5			-			

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)	คะแนน	
	(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558			ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ/ ข้อ)	คะแนน/ผ่าน	
การสืบสานโครงการพระราชดำริ	4 ข้อ (ไม่ตัดค่าเงินการข้อ 5)	5.00 คะแนน		5 ข้อ	5.00 คะแนน	
องค์ประกอบ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน						
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน	4 ข้อ (ไม่ตัดค่าเงินการข้อ 4)	4.00 คะแนน	งานบุคลากร อ.วิมล - ควรมีวิจัยสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะ และควรผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนได้งานวิจัย เพื่อพัฒนาการทำงานและปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น	5 ข้อ	5.00 คะแนน	
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 3.2 ระดับความสำเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ	5 ข้อ	5.00 คะแนน	-	- สํารวจความต้องการการพัฒนาตนเอง/ การฝึกอบรม ของบุคลากร - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรร่วมโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง - ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร ทุก 6 เดือน - นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร	5 ข้อ	5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 3.3						

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557	แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 2558	
	ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ)	คะแนน			ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย/ร้อยละ/ข้อ)	คะแนน/ผ่าน
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 88.60	5.00 คะแนน	-	-	≥ ร้อยละ 85.00	5.00 คะแนน
องค์ประกอบ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3ดี (3D) (นโยบายรัฐ)						
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการ	5 ข้อ	5.00 คะแนน	-	-	5 ข้อ	5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน	3 ด้าน	5.00 คะแนน	-	-	3 ด้าน	5.00 คะแนน
(3D) มีความรู้ เจตคติ ที่ดีตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน						

รายงานข้อมูล ณ วันที่

ลงชื่อ (ผู้รายงาน) ลงชื่อ (รองคณบดี)
 (.....)